
Stjórnarfundur 26. september 2018 

Mætt eru: Harpa, Falur, Árni, Ómar, Hilmar, Guðrún, Sigurþór, Sigurrós, Gunnrún, Vala, 

Kristín, Lilja Dögg. 

1. Bikar 

Verðum með eitt lið núna í KK og KVK deild. Sundmenn í Framtíðarhópi enn mjög 

ungir. Mótið er í Kópavogi og keyrum á milli.  

2. Speedo mót  

Riðlaverðlaun-nota buffin. Bréf tilbúið fer út eftir helgi. 

3. AMÍ 

Bolir-búið að ákveða gerð og lit, logo-verið að athuga með hönnun, skóli-í athugun, 

matur-skólamatur, Sigurrós athugar með Stapann og mat á lokahófi, erum komin 

með tónlistaratriði vantar skemmtiatriði. 

4. ÍM-kleinur 

ÍM er 9.-11. nóvember-Kleinufjáröflun. Harpa sér um skráningu á vaktir og Falur talar 

við við Sigurjón.  

5. Ferð til Dublin 

18.-21. jan. Búið að panta flug (Icelandair) og allt skipulag á hreinu. 

6. Styrkjamál 

Gjaldkeri ÍRB komst ekki á fundinn, verður rætt á næsta fundi 

7. Kannanir 

Foreldrar og iðkendur. Gert síðast 2012. Ákveðið að fara ekki í þetta að sinni. 

8. Skiltamál 

9. Nokkur pláss laus fyrir skilti, Ómar ætlar að útbúa lista yfir fyrirtæki til þess að hafa 

samband við.  

10. Sundhettur  

Enn verið að vinna í hönnun. 

11.  Önnur mál 

Kveðja frá Helgu Jakobs og fjölskyldu með innilegu þakklæti.  

Verið að vinna í að semja bréf á pólsku og ensku til þess að auglýsa starfið fyrir 

foreldrum barna af erlendum uppruna.  

Búið að panta stungupalla, baksundsbúnað, starttæki og 4 patsa.  


